

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระยอง และภาคีเครือข่าย จัด อบรมการจัดการความเสี่ยงเตรียมรับมือภัยพิบัติใน อนาคต



สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย จัดอบรม
การจัดการความเสี่ยงใน “โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากร การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน” (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เพื่อเตรียมความพร้อมภาคเอกชนและภาค
ประชาชนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติในอนาคต ณ. โรงแรมเพลย์พลา บีช บ้านฉาง จังหวัดระยอง

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนเกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์รวมตัวกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมจังหวัดระยองให้มีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

ดังกล่าวว่า “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการทางด้านความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน แผนฉุกเฉินโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนฉุกเฉินชุมชนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในพื้นที่ จัด “โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากร การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานในมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแนะนำ ถ่ายทอด และปรับปรุงแผนในการทบทวนแผนฉุกเฉินชุมชน แผนฉุกเฉินโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางระงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ นายมนชัน กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีการฝึกอบรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนที่ชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในการจัดการบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ ยังมีอบรมเชิงปฏิบัติการจำลองการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนอีกด้วย งานจัดขึ้น ณ โรงแรมเพลย์พลา บีช บ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้